



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

ที่ สภ.พ 01/ว.010

3 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง เชิญพยาบาลวิชาชีพในสังกัดเข้าร่วมการประชุมสภาการพยาบาลสัญจรประจำปี 2566
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน/รพ.สต./โรงพยาบาลเอกชน/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัดกรมแพทย์/กรมสุขภาพจิต/กรมควบคุมโรค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงกลาโหม/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และรพ.สต.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรเพื่อการสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพ
บริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ตามวัตถุประสงค์ ในมาตรา 7 (2) (3) (4) (5) และ (6) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2540 และเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์สภาการพยาบาล 2565-1569 ว่าด้วย member and network
engagement โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ มีหน้าที่ส่งเสริมการนำมาตรฐานวิชาชีพ
ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศของสภาการพยาบาลลงสู่การปฏิบัติ ส่งเสริมการขยายบทบาทของผู้ประกอบวิชาชีพฯ
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ

ในการนี้สภาการพยาบาล โดยคณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ จึงได้จัดให้มีโครงการ
ประชุมวิชาการสภาการพยาบาลสัญจรเพื่อสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนาคุณภาพบริการการพยาบาลและการผดุงครรภ์ฯ ขึ้น
สัญจรตามเขตสุขภาพ 13 เขต ตามวัน เวลา ตามกำหนดการ โดยการประชุมสัญจรในเขตสุขภาพที่ 4 จัดที่ห้องประชุม
โรงพยาบาลอ่างทอง จ.อ่างทอง ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2566 โดยมีค่าลงทะเบียน คนละ 2,000.- บาท ได้รับหน่วยคะแนน
การศึกษาต่อเนื่อง 12 หน่วยคะแนน โดยผู้เข้าร่วมประชุมเบิกค่าลงทะเบียนจากหน่วยงานต้นสังกัด สามารถสมัครเข้าร่วม
ประชุมและชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทาง <https://services2.tnmc.or.th/landing> หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 จนถึง วันที่ 3 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบทั่วกัน และอนุมัติให้ผู้บริหารทางการ
พยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ/อาจารย์พยาบาลในสังกัดของท่านเข้าร่วมประชุม จะเป็นพระคุณยิ่ง



QR Code ลงทะเบียน
และชำระเงิน



QR Code โครงการ
และกำหนดการ

ขอแสดงความนับถือ

นางศรี สันตะกุล
(ดร.ราตรี สันตะกุล)

เลขาธิการสภาการพยาบาล

ผู้ประสานงาน : นางสาวอดชวัญ เรืองรัตน์/นางสาวจีพลอย แซ่วี
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๕๖ ๗๕๗๑/๗๕๗๖ โทรสาร ๐๒ ๕๕๑ ๐๑๔๕ หรือ line ID : @433apxax

สภาการพยาบาล อาคารนครินทร์ศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

Thailand Nursing and Midwifery Council Nagarindrasri Building, C/O Ministry of Public Health, Tiwanon Rd., Amphur Mueang, Nonthaburi 11000